
 

บอร์ด กยท. อนุมัติงบช่วยเกษตกรน้้าท่วมภาคใต้ 

 

 

คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้จ่าย
ในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงินมาตรา 49 
(5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย จนท้าให้สวนยางเกิดความเสียหาย ซ่ึงจะด้าเนินการมอบ
เงินให้เกษตรกรที่สวนยางพาราเกิดความเสียหายรายละ 3,000 บาทโดยเร็วท่ีสุด 

 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  ตั้งแต่เกิดอุทกภัยในพื้นท่ีภาคใต้ได้
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของเกษตรกรชาวสวนยางเป็นอย่างมาก ซึ่ง กยท. ลงพื้นที่ให้
ความช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งการแจกถุงยังชีพ การจัดตั้งศูนย์ “กยท.รวมน้้าใจ
ช่วยภัยน้้าท่วมภาคใต้ ” รวมเป็นมูลค่ากว่า 1 ,550,000 บาท แจกจ่ายให้เกษตรกรในพ้ืนที่ประมาณ 10 ,000
ครัวเรือน และขณะนี้ สถานการณ์ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ กยท. จึงได้เร่งส้ารวจและรวบรวมข้อมูลสวนยางที่
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย ส่งผลให้ต้นยางได้รับความเสียหาย ไม่สามารถให้ผลผลิตยางได้ ซึ่ง
ยางพาราเป็นพืชที่สามารถทนน้้าท่วมขังได้เป็นระยะเวลาหนึ่ง แต่ขึ้นอยู่กับอายุของต้นยางด้วย ฉะนั้น การ
ส้ารวจพื้นที่สวนยางที่ได้รับความเสียหาย พบว่ามี 10 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 800 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 3 ,624 ไร่ พัทลุง มีเกษตรกรที่
ประสบภัย จ้านวน 223 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 1 ,415 ไร่ สุราษฎร์ธานี  มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 616 
ราย เนื้อท่ีประสบภัย 8 ,319 ไร่ ชุมพร  มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 5 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 23 ไร่ 
ปัตตานี มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 80 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 392 ไร่ ตรัง มีเกษตรกรที่ประสบภัย  



จ้านวน 805 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 7 ,631 ไร่ กระบี่ มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 122 ราย เนื้อท่ีประสบ
ภัย 272 ไร่ นราธิวาส มีเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 79 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 481 ไร่ ยะลา มีเกษตรกรที่
ประสบภัย จ้านวน 89 ราย เนื้อท่ีประสบภัย 162 ไร่ และสงขลา มีจ้านวนเกษตรกรที่ประสบภัย จ้านวน 138 
ราย เนื้อท่ีประสบภัย จ้านวน 677 ไร่ 

 ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า  คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็นความส้าคัญใน
การเร่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรชาวสวนยาง จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2560 โดยอนุมัติงบประมาณการจ่ายเงิน
มาตรา 49 (5) ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น จ้านวนทั้งสิ้น 3 ,913 ราย มีเนื้อที่สวนยางที่ประสบ
อุทกภัย 32,655 ไร่ ด้วยการมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,739,000 บาท 

 “กยท. ทุกจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จะต้องเร่งด าเนินการตามขั้นตอนการใช้จ่ายเงิน
สวัสดิการให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายละ 3 ,000 บาท ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางที่ข้ึนทะเบียนกับ 
กยท. และได้แจ้งความเสียหายให้เร็วที่สุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูกาลปิดกรีด ” 
ดร.ธีธัช กล่าว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คอลัมน์ รายงานพิเศษ : ยางพาราบึงกาฬ กับการก้าวสู่ยุค4.0 

 

นอกจากงาน “วันยางพาราและกาชาดบึงกาฬ 2560” จะตอกย้้าความส้าเร็จของจังหวัดบึงกาฬ ในฐานะผู้ผลิตยางพาราที่

ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้น และส่วนส้าคัญที่จะผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 

อย่างเต็มความภาคภูมิ 

วันนี้บึงกาฬไม่ได้มีแค่สวนยาง แต่ยังมีโรงงานผลิตหมอนยางพาราต้นแบบที่ได้มาตรฐานแห่งแรกของภาคอีสาน ในชื่อ ?

บึงกาฬรับเบอร์กรุ๊ป?    ต้ังอยู่บนพื้นที่ 37 ไร่ ต.ตาเด่ียว อ.เซกา จ.บึงกาฬ    และได้รับเกียรติจากดร.วิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดโรงงาน ไปเมื่อ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา 

โรงงานบึงกาฬรับเบอร์กรุ๊ป ลงทุนโดยชุมนุมสหกรณ์ยางบึงกาฬ มีก้าลังการผลิตหมอนยางพารา 300 ใบต่อวัน จาก

ความส้าเร็จที่เป็นรูปร่างนี้ท้าให้รัฐบาลเห็นถึงศักยภาพ อนุมัติงบประมาณกลุ่มจังหวัดจ้านวน 193 ล้านบาท เพื่อน้ามาสร้าง

โรงงานอีก 5 แห่ง 

ได้แก่ โรงงานหมอน โรงงานผลิตที่นอน โรงงานผลิตน้้ายางข้น โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน และโรงงานผลิตยางลูกขุน

โดยเฉพาะโรงงานหมอนจะพัฒนาให้มีความสามารถในการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 6,000 ใบต่อวัน 

 

นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ที่ปรึกษาชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ กล่าว

ขอบคุณทุกภาคส่วนท่ีมสี่วนช่วยผลักดันให้โรงงานเเห่งนี้เกิดขึ้น ทั้ง นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภา

https://www.khaosod.co.th/wp-content/uploads/2017/02/1-513.jpg


วัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ นายจาง เยี่ยน ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จ้ากัด ตลอดจนรัฐบาลที่ให้

งบประมาณสนับสนุน และธนาคารออมสินท่ีให้เงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ 

จากความคืบหน้าดังกล่าวท้าให้มีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยาง กับบริษัท รอยัล 

ไทยเบสท์ ลาเท็กซ์ จ้ากัด บริษัท ไทย ปาร์ค เสน็ค ฟาร์ม จ้ากัด บริษัท โพลี ลาเท็กซ์ จ้ากัด บริษัท เหว่ย ซิง อินเตอร์

เนชั่นแนล เทรดด้ิง จ้ากัด ที่มีความต้องการหมอนยางรายละ 20,000-50,000 ใบต่อเดือน ขณะที่โรงงานมีก้าลังการผลิต 

150,000 ใบต่อเดือน หากชุมนุมสหกรณ์ยางบึงกาฬขายราคาเฉลี่ยใบละ 300 บาท จะท้าให้สหกรณ์มีรายได้เดือนละ 45 

ล้านบาท 

ภายในงานยังลงนามความร่วมมือเรื่องเครื่องกรีดยางอัตโนมัติระหว่างรับเบอร์วัลเลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนคร เหนือ จังหวัดบึงกาฬ และสภาวัฒนธรรมไทยจีนฯ 

“การลงนามเร่ืองเคร่ืองกรีดยางอัตโนมัติถือเป็นสัญลักษณ์ท่ีส าคัญของการก้าวเข้าสู่ความเป็น 4.0 ระหว่างประเทศไทย

และจีน การยกระดับอุตสาหกรรมไทยจากผู้ปลูกสู่ผู้เเปรรูปยางต้องอาศัยนวัตกรรม ซ่ึงรับเบอร์วัลเลย์ขอสัญญาว่าจะน า

เทคโนโลยีที่ดีที่สุด ใหม่ล่าสุดจากประเทศจีนเข้ามาที่จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือน าผลิตภัณฑ์จากบึงกาฬส่งออกไปยังตลาดโลก” 

นายจาง เย่ียน ประธานบริษัท รับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จ ากัด กล่าว 

อีกความก้าวหน้าท่ีจะขาดไม่ได้ คือ การลงนามความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและอินเดียเป็นคร้ังแรก  โดยดร.ธีธัช        

สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางกุสุมา หงษ์ชูตา ประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ และ นายดีปัก จาดธา 

ประธานบริษัท จอธะรี รับเบอร์ แอนด์ เคมีคอล เอกชนทุนจ้ากัด ร่วมลงนามน้าเข้ายางพาราจากบึงกาฬ จากแนวโน้ม

และความร่วมมือต่างๆ ยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมยางพารา บึงกาฬ มากขึ้น และมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 



 

 ชาวบ้านต าบลนาข้าวเสีย อ าเภอนาโยง กว่า 100 คน ร่วมเรียนรู้เทคนิคลับมีดกรีดยางกับ อบจ.ตรัง เป็นรุ่นที่ 

2 ของปี 2560 

 

แหล่งท่ีมา  :  ส านกังานประชาสมัพนัธ์จงัหวดัตรัง 
วนัท่ีข่าว  :  25  กมุภาพนัธ์  2560 

นายกิจ หลีกภยั นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง นายทว ีสตัยาไชย ท่ีปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ตรัง เป็นประธานและร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม “หลกัสูตรเทคนิคการลบัมีดกรีดยางพารา” รุ่นท่ี 2 ประจ าปีงบประมาณ 
2560 ณ ศาลาอเนกประสงค ์หมู่ท่ี 2 บา้นควนจุก ต าบลนาขา้วเสีย อ าเภอนาโยง จงัหวดัตรัง 

โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตรัง ไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมเทคนิคการลบัมีดกรีดยางใหก้บัชาวบา้น ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2552 ซ่ึงไดรั้บความสนใจจากประชาชนเป็นจ านวนมาก ในปีงบประมาณ 2560 จึงไดจ้ดัโครงการดงักล่าวข้ึน
อีก แบ่งการฝึกอบรมเป็นรุ่นๆ ใชเ้วลาฝึกอบรมรุ่นละ 1 วนั ส าหรับรุ่นท่ี 2 ของปีน้ีมีเขา้ร่วมการฝึกอบรม จ านวน 100 คน มี
นายอดุลย์ สัมพนัธววิฒัน์ อดตีผู้เช่ียวชาญของส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง หรือส านักงานการยางแห่ง
ประเทศไทย เป็นวทิยากรถ่ายทอดความรู้ ในการพฒันาผูก้รีดยางใหเ้ป็นนกัลบัมีดกรีดยางท่ีมีฝีมือ เรียกวา่ “ช่างลบัมีดกรีด
ยาง” โดยทุกคนท่ีผา่นการฝึกอบรมจะไดรั้บความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการลบัมีดกรีดยาง การดูแลรักษาสวนยางพาราท่ี
ถูกตอ้ง ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทัง่โค่นตน้ยางเพ่ือปลูกแทนรอบใหม่ และท่ีส าคญัคือทุกคนจะไดท้ราบหลกัการกรีดยางอยา่ง
นอ้ย 4 ประการ คือ กรีดยางอยา่งไรใหไ้ดน้ ้ ายางมากท่ีสุด กรีดยางอยา่งไรใหต้น้ยางเสียหายนอ้ยท่ีสุด กรีดยางอยา่งไรใหไ้ด้
นานท่ีสุด อยา่งนอ้ย 25-30 ปี และกรีดยางอยา่งไรจึงท าใหเ้สียค่าใชจ่้ายนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงนอกจากความรู้และเทคนิคต่างๆ แลว้ 
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมจะไดรั้บมีดกรีดยางและหินลบัมีด คนละ 1 ชุด เพื่อน าไปฝึกปฏิบติัจริง 
ขอ้มูลข่าวและท่ีมา 
ผูส่ื้อข่าว : ณฐันนัท ์พีรเมธาวงศ ์
Rewriter : วสนัตพ์รรษ จ าเริญนุสิต 
ส านกัข่าวแห่งชาติ กรมประชาสมัพนัธ์ : http://nwnt.prd.go.th 
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วันท่ี  26  ก.พ.  60 
หัวข้อข่าว  จังหวัดสตูลจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ้าปี 
2560 

 

จังหวัดสตูลจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจ้าปี 2560 เพื่อน้อมร้าลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 
พระราชวรวงศ์เธอกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์ 

 
 

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2560) ส้านักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรใน
จังหวัดสตูล จัดงานสหกรณ์แห่งชาติ ประจ้าปี 2560 ที่โรงงานแปรรูปยางพารา  ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวน
ยางสตูล จ้ากัด อ้าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  โดยมีนายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล 
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีหัวหน้า
ราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส้านักงานสหกรณ์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวนมาก 

ทั้งนี้เพ่ือเป็นการน้อมร้าลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดา
แห่งการสหกรณ์ไทย ที่ทรงเป็นผู้น้าในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้สมาชิกช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเป็นที่แพร่หลายไปท่ัวราชอาณาจักร ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การเสวนา
ทางวิชาการ พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาและสถาบันเกษตรกร การรับบริจาคโลหิต 
ตลอดจนการจ้าหน่ายสินค้าของขบวนการสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมงานได้
จับจ่ายใช้สอยในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด 

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา 

ผู้สื่อข่าว : กนกพิชญ์ วิจิตรพันธ์ผู้เรียบเรียง : ชาณิภา สังฆะรัตน์แหล่งท่ีมา : ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล 
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วันท่ี  26  ก.พ.  60 
หัวข้อข่าว  กยท. พัฒนายางพารา “ครบวงจร” ดันไทยสู่ 
มหาอ้านาจด้านยางพาราของโลก 

 
 

กยท. พัฒนายางพารา “ครบวงจร” ดันไทยสู่ มหาอ้านาจด้านยางพาราของโลก 

             

กยท. วางเป้าสร้างผลงานวิจัยใช้ประโยชน์ได้จริง  พร้อมให้ความสนับสนุนแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  สร้างความ
มั่นคง ยั่งยืนให้ชาวสวนยางไทย 
 
เมื่อเร็วๆ  นี้ ดร.ธีธัช   สุขสะอาด  ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย  (กยท.)  กล่าวถึงยุทธศาสตร์การด้าเนินงานของ  กยท. 
ภายในงานประชุมวิชาการยางพาราครั้งที่  1 ประจ้าปี  2560  ที่ จ.กระบี่  ว่า ประเทศไทยจะไม่เป็นแค่ประเทศผู้ส่งออก
ยางพาราหลักเท่านั้น แต่ประเทศไทยจะต้องเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราอันดับ 1 ของโลกให้ได้ 
 
หมายถึง ห่วงโซ่อุปทานของยางพาราตั้งแต่การผลิตจนถึงการแปรรูป  จะต้องสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  เป็นประโยชน์ต่อท้ังภาค
เกษตร และภาคอุตสาหกรรม  และประเทศชาติ  โดย กยท. เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของ
ประเทศท้ังระบบอย่างครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา  
ทั้งนี ้นโยบายที่ผ่านมาๆ กยท.พยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาท้ังระบบ เพื่อให้ยางพาราของไทยมีคุณภาพ พร้อมท้ังเน้นการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางประเภทต่างๆ  หากประเทศไทยปลูกยางเยอะ  และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีดีได้เยอะ  
ความเป็น “มหาอ้านาจทางเศรษฐกิจด้านยางพารา” จะอยู่ไม่ไกล 
 
ที่ส้าคัญสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล  ซึ่งองค์ความรู้  ประสบการณ์  และผลงานวิจัยต่างๆ  นับจากน้ี กยท. จะเน้น
สร้างผลงานวิจัยให้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้จริงต่อวงการยางพาราในอนาคต 
พร้อมท้ังเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง  สามารถน้ายางพาราไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  พร้อมท้ังลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายขององค์กรได้ 
 
 

 

 



ดร.ธีธัช กล่าวในงาน สัมมนาสถาบันเกษตรกรและครูยาง  เรื่อง การแปรรูปยางพาราสู่ธุรกิจผลิตภัณฑ์ยาง  ในงานเกษตรแฟร์
จังหวัดกระบี่ ประจ้าปี 2560 ว่า ยางพารายังสามารถน้าไปแปรรูปเป็นสินค้าได้มากมาย ไม่ใช่แค่ท่ีนอนยางหรือหมอนยาง 
กยท. มีองค์ความรู้ พร้อมท้ังนักวิจัยที่คิดค้นงานวิจัยต้นแบบ ที่สามารถช่วยให้เกษตรกรสามารถน้าไปต่อยอดสู่การแปรรูปยาง
ได้จริง 
 
ขณะนี้สินค้าแปรรูปจากยางพาราเป็นที่ต้องการในตลาดมาก แต่ยังมีการผลิตน้อย  เช่น เฝือกยาง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ยางท่ีใช้ใน
วงการแพทย์ โดยยางมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่น สามารถถอดออกเพื่อท้าความสะอาดแผลได้ง่าย  ในหนึ่งปีมีความต้องการใช้
เฝือกยาง  ประมาณ  500,000 ช้ิน 
แม้แต่แผ่นรองพื้นกันลื่น  สนามฟุตซอล ก็นิยมน้ายางพารามาใช้เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น  
 

      
 

ดังนั้น หากพ่ีน้องเกษตรชาวสวนยาง สามารถรวมกลุ่มกันและวางแผนในการน้ายางพาราที่มีอยู่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าสินค้า เพิ่มรายได ้ทาง กยท. ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ ความรู้ และเงินทุน โดยสามารถขอรับค้าปรึกษา
และการสนับสนุนต่างๆ จาก กยท.ได้ทุกสาขา เพื่อเป็นการช่วยให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง 
เพราะการแปรรูปนั้นถือเป็นอนาคตของยางพารา รายได้ของเกษตรกรจะไม่ต้องขึ้นอยู่กับราคายางเพียงอย่างเดียว 
 
กยท.พร้อมให้ความสนับสนุนและหาแนวทางร่วมกัน เพ่ือให้เกษตรกรชาวสวนยางมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นจะเป็นรายได้ที่มั่ง
คงและยั่งยืนกว่าที่เป็นอยู ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


